

สตาร์แกรม โกลบอล เปิดตัว ‘mit messenger’ แอปพลิเคชันส่งข้อความส่วนตัวที่ปลอดภัยที่สุดในโลก



- แอปพลิเคชันรับส่งข้อความที่ให้ความเป็นส่วนตัว 100% ไม่จัดเก็บข้อความของคุณเอาไว้ที่ใดแน่นอน
- ใช้ดาต้าน้อยที่สุดในบรรดาแอปพลิเคชันรับส่งข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยใช้ดาต้าเพียง 1MB ในการใช้งานทุก 7 นาที
- มีบริการให้เช่า หวังเจาะตลาดแรงงานทักษะ เล็งยกระดับแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- คาดว่าจะมีสมาชิกมากถึง 100 ล้านคนภายในปี 2563
- ปลอดภัยถึงขีดสุดด้วยการลบบทสนทนา ล้างห้องแชท เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สตาร์แกรม โกลบอล (Stargram Global) ได้ประกาศเปิดตัว ‘mit messenger’ แอปพลิเคชันส่งข้อความที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากที่สุดในตลาด

ชื่อ “mit” มีความหมายว่า “รวมกัน” ในภาษาเยอรมัน mit messenger จึงได้นำพาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกัน พร้อมสร้างความมั่นใจว่าข้อความส่วนตัวที่พวกเขาส่งหากันจะถูกเก็บเป็นความลับ 100%

mit messenger ได้รับการพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันรับส่งข้อความแบบพูลเชอร์วิส ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าบริการด้วยเหรียญ หรือฟังก์ชันแจ้งสถานะว่าง/ไม่ว่าง โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของข้อมูลสมาชิก รวมถึงข้อความที่ผู้ใช้งานส่งต่อระหว่างกัน

mit messenger ใช้แนวคิดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบุคคลต่อบุคคล หรือ Peer-to-Peer (P2P) ที่ไม่มีการจัดเก็บบทสนทนาหรือไฟล์ใด ๆ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม สำหรับการสมัครสมาชิกนั้นมีขั้นตอนง่าย ๆ เพียงแค่ยืนยันตัวตนผ่านมือถือเท่านั้น โดย mit messenger จะไม่มีการร้องขอให้สมาชิกระบุข้อมูลที่เป็นความลับเพิ่มอีก

ผู้ใช้งานสามารถลบบทสนทนาที่ไม่ต้องการให้หลงเหลืออยู่ในโทรศัพท์ผู้รับได้ผ่านระบบ ‘ลบข้อความ’ โดยข้อความจะถูกลบออกไปจากทั้งสองฝั่งตามระยะเวลาที่ผู้ใช้กำหนด ตั้งแต่ 5 วินาที จนถึง 1 สัปดาห์หลังจากที่ผู้รับได้อ่านข้อความนั้นแล้ว อีกทั้งยังจะมีการออกหมายเลขประจำตัวฟรี ‘ใช้ถาวร’ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทราบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังจะสามารถเปิดห้องแชทขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกได้มากถึง 110,000 คนในห้องเดียว

มากไปกว่านั้น โปรแกรมยังใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ส่งข้อมูลเสียงได้โดยไม่มีการเสียหายและกู้คืนข้อมูลวิดีโอได้ ส่งผลให้โทรหาอีกฝ่ายผ่านHD/VoLTE ได้พร้อมเสียงคุณภาพสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติสำคัญคือสามารถโทรได้นานถึง 7 นาที โดยใช้ดาต้าเพียงแค่ 1MB เท่านั้น

สตาร์แกรม โกลบอล มุ่งสร้างระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกด้วยฟังก์ชันกระเป๋าเงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน นอกจากนี้ ยังมีแผนติดตั้งระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) บริการสตรีมเพลงสำหรับ Bingo music ของสตาร์แกรม และแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ผ่านการขยายเครือข่ายผู้ค้าและแอปพลิเคชันในตัวโปรแกรมรับส่งข้อความ

สตาร์แกรม โกลบอล คาดการณ์ว่า จำนวนสมาชิก 'mit messenger' จะเพิ่มขึ้นแตะ 5 ล้านราย สำหรับการเปิดตัวปีแรกในปี 2561 และคาดว่าจะมีผู้ใช้งาน 20 ล้านรายภายในปี 2562 และ 100 ล้านภายในปี 2563 เมื่อผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับชีวิตและความปลอดภัยมากขึ้น

รูปภาพ- <https://photos.prnasia.com/prnh/20180725/2195534-1-a>

คำบรรยายภาพ – พีเจอร์ลบข้อความได้อย่างง่ายดายจากทั้งสองฝั่ง

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180725/2195534-1-b>

คำบรรยายภาพ – ยกกระตือรือร้นความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180725/2195534-1-c>

คำบรรยายภาพ – สามารถลบข้อความที่ส่งได้

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180725/2195534-1-d>

คำบรรยายภาพ – ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ ประหยัด มากคุณภาพ

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180725/2195534-1-e>

คำบรรยายภาพ – ตั้งเวลาลบข้อความ